

**BÁO CÁO NHANH**

**Tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên huyện Đồng Phú, quý IV/ 2021**

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú,

Ban Chấp hành Đoàn huyện Đồng Phú báo cáo, cụ thể như sau:

Nhìn chung, trong thời gian qua thanh niên huyện nhà ổn định về tư tưởng. Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân; tích cực sản xuất, lao động và vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học tập và sáng tạo. Đặc biệt, đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội luôn quan tâm đến các thông tin thời sự, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, những vấn đề tác động đến đời sống thanh niên như: vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia, tình hình nghề nghiệp, việc làm, dịch bệnh Covid\_ 19... được ĐVTN theo dõi và dành nhiều sự quan tâm.

Một số vấn đề nổi bật, đáng quan tâm:

-Thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, dư luận nhân dân vui mừng, phấn khởi khi các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại. Trên địa bàn huyện Đồng Phú, đa số các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, số lượng công nhân đã đáp ứng khoảng 90%. Mong muốn ngành chức năng tiếp tục kiểm soát tốt tình hình, không để lây lan dịch bệnh làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống; mong muốn Nhà nước đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ vaccin Covid-19 cho toàn dân và học sinh để yên tâm lao động và học tập, ổn định sản xuất và đời sống.

-Bên cạnh đó, dư luận băn khoăn, lo lắng vì giá vật tư nông nghiệp như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi... liên tục tăng cao, kéo theo giá thành sản xuất nông nghiệp bị đội lên, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nông dân. Tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra phức tạp khiến giá nhiều loại nông sản giảm nhiều, đầu ra không vững bền, gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân. Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét tìm hướng giải quyết cho người dân.

- Dư luận nhân dân xã Tân Lập mong muốn ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Đồng Phú – Bình Dương; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại của người dân tại ấp 1, ấp 2- xã Tân Lập liên quan đến mở rộng đường ĐT741.

- Dự luận nhân dân phản ánh về tình trạng rác thải hai bên đường ĐT741 đoạn qua địa phận xã Thuận Phú, đề nghị Công ty cổ phần kinh doanh B.O.T tiến hành dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường này để đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người dân tham gia giao thông.

- Dự luận nhân dân tiếp tục phản ánh của tình hình xả thải của Trung tâm thương mại Phú Riêng xuống suối Đê gây mùi hôi thối, nồng nặc, ruồi muỗi, đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để; Bãi rác của Trung tâm thương mại Phú Riêng và một số công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn (Nhà máy hợp lực Đồng Phú, Công ty cổ phần Thuận Lợi BP...); Nhà máy cao su Quốc Việt (xã Đồng Tiến) xả thải ra môi trường gây ô nhiễm không khí, môi trường đất, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vấn đề này đã kiến nghị nhiều lần; phóng viên báo đài đã nhiều lần chụp hình, quay phim... tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Rất mong lãnh đạo cấp trên quan tâm và xử lý triệt để.

- Dự luận nhân dân phản ánh tình trạng nhân viên kinh doanh của một số ngân hàng NN&PTNT làm khó người dân khi đi vay vốn như: khi đi vay vốn tại ngân hàng người dân phải tốn tiền cho nhân viên phụ trách cho vay (họ quy định sẵn, cứ vay 100 triệu phải cho nhân viên kinh doanh 2 triệu). Điều này nhiều người biết nhưng không ai dám nói, họ chỉ làm theo yêu cầu của nhân viên cho xong việc. Người dân thiết mong các cấp có thẩm quyền giải quyết tình trạng này cho bà con nhân dân đỡ khổ.

- Dự luận nhân dân quan tâm đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, huyện; nhanh chóng phân bổ vắc xin để tiêm bao phủ cho người dân; kinh phí hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện chưa kịp thời; một số khu dân cư vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới quốc gia, không có mạng internet gây khó khăn cho học sinh học trực tuyến... Thông qua việc nắm bắt việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và giải đáp thắc mắc qua hộp thư Fanpage “Đồng Phú ngày mới”, đội ngũ Cộng tác viên DLXH và Quản trị Trang Fanpage đã tiếp nhận và phối hợp giải đáp 15 lượt phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của nhân dân trên địa bàn huyện về các nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề vắc xin, thủ tục qua chốt vào Bình Phước, nhận trợ cấp xã hội...

Trên đây là báo cáo nhanh những tư tưởng, dự luận xã hội mà người dân và thanh niên quan tâm, chú trọng trong thời gian qua của Huyện đoàn Đồng Phú./.

**Nơi nhận:**

- Tỉnh đoàn: TT, Ban XD Đoàn;
- TT Huyện ủy;
- Đ/c Ngô Thị Thanh Chung;
- UVBCH Huyện đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN**



**Trần Phạm Thị Phương Thảo**